

IFB จัดพิธีมอบโล่จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในการ ประกวดบทความ “70 คำสอนพระราชฯ”

ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา รองประธานมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ในการประกวดเขียนบทความ “70 คำสอนพระราชฯ ทวยราษฎร์น้อมลึก” แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยทั้งหมด 45 รางวัล ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแพชั่นนานาชาติ (IFB) หทัยราษฎร์ 33/2

โดยมีนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมส่งบทความเข้าประกวดกว่า 300 คน จาก 30 สถาบันการศึกษา ซึ่งโครงการนี้ ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา รองประธานมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแพชั่นนานาชาติ (IFB) เป็นศูนย์กลางรับสมัครบทความจากสถาบันการศึกษา ซึ่งได้มีการเปิดรับบทความตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2561 ทั้งนี้บทความที่ชนะการประกวด นักเรียนจะเป็นผู้เลือกคำสอนจากหนังสือ “70 คำสอนพระราชฯ ทวยราษฎร์น้อมลึก” ที่ตนเองสามารถจะน้อมนำคำสอนเหล่านั้นมาปฏิบัติ เพื่อให้ประสบความสำเร็จและความสุขในชีวิตได้ โดยมีนักเรียนที่ได้มอบรับโล่จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 11 รางวัล รวมถึงรางวัลชมเชยอีก 34 รางวัล อาทิ นักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 โรงเรียนหอวัง โรงเรียนบางกอกศึกษา โรงเรียนสตรีมหาพฤฒารามฯ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม เป็นต้น

ทั้งนี้ เด็กหญิงนันทิมา บุญยนิษฐกุล ผู้ชนะเลิศ จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ได้เลือกคำสอนเรื่องสะสมเงิน กล่าวว่า “ที่เลือกคำสอนนี้มาเขียนบทความ เพราะคิดว่าเงินเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต ถึงแม้ว่าเรายังเป็นนักเรียน แต่เราก็สามารถเก็บออมเงินเพื่อไว้ซื้อของที่เรอยากได้โดยไม่ต้องรบกวนขอพ่อ-แม่ หรือแม่กระทั่งเก็บเล็กผสมน้อยต่อยอดสำหรับฝากธนาคารไว้ใช้ยามจำเป็นได้” ส่วน นางสาวพิชญา ศรีเมือง จากโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ ชนะเลิศแล้วน้องก็รู้สึกชอบคำสอนส่งเสริมคนดี ทราบข่าวโครงการนี้ก่อนวันประกาศผลเพียงแค่ 1 สัปดาห์ และได้มีโอกาสเข้ามาที่ IFB เพื่อเขียนบทความ หลังจากทราบว่าตนเองชนะเลิศจากคำสอนส่งเสริมคนดี ก็รู้สึกดีใจมาก และหากมีการประกวดอีกก็จะไม่พลาดที่จะเข้าร่วมโครงการอีกแน่นอน ซึ่งหนังสือ “70 คำสอนพระราชฯ ทวยราษฎร์น้อมลึก” ที่ได้รับนี้ ก็จะแบ่งปันให้กับครอบครัวและใกล้ชิดให้ได้อ่านเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตต่อไป